

บทที่ 5

บทสรุปและข้อเสนอแนะ

จากการศึกษาครั้งนี้พบว่า การแสดงภาพลามกทางเพศผ่านกล้องเว็บแคมเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่มีความทันสมัยที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีแต่ต้องประสบกับปัญหาเมื่อพบว่าการกระทำผิดส่วนใหญ่จากการศึกษาพบว่าเป็นการกระทำผิดเกี่ยวกับเพศ จะเป็นการสมัครใจหรือไม่ โดยมีกลุ่มบุคคลบางกลุ่มได้แอบนำเทคโนโลยีทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาใช้อย่างผิดวิธี โดยการเข้าพื้นที่อินเทอร์เน็ตในการสร้างห้องสนทนาเกี่ยวกับโชว์ภาพการร่วมเพศ หรือโชว์ภาพโป๊เปลือยอันเป็นลักษณะลามกรวมถึงการโชว์ที่เข้าข่ายอนาจารด้วยความพึงพอใจ พร้อมทั้งสร้างรายได้มากมายในห้องบริการที่ร้ายแรงที่สุดคือโชว์ภาพลามกอนาจารนั้นก่อให้เกิดอาชญากรรมตามมาไม่ว่าจะเกิดกับตัวเองหรือบุคคลอื่นเป็นผลเสียทำให้สังคมเดือดร้อนกับภัยจากสื่อลามกซึ่งเป็นภัยที่คุกคามผู้หญิงส่วนใหญ่ และมาตรการในการป้องกันและแก้ไขในการกระทำผิดกับโทษในปัจจุบันนั้นเป็นโทษต่ำที่ระบุนความรับผิดชอบของผู้กระทำผิดเท่านั้น ซึ่งยังไม่ได้รวมถึงการกระทำผิดของเจ้าของมาสเตอร์ที่ปล่อยให้มีการโชว์สื่อลามกบนเว็บของตน

บทสรุป

การแสดงภาพลามกโดยการโชว์อวัยวะทางเพศบนเว็บแคมขณะนี้ถือเป็นปัญหาสังคมที่รัฐต้องเร่งเข้ามาควบคุมดูแลพร้อมทั้งช่วยกันป้องกันและแก้ไข ตลอดจนแนวทางการป้องกันเกี่ยวกับสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบัน จากการศึกษาในครั้งนี้พบว่าปัญหาอินเทอร์เน็ตในการโชว์ภาพลามกนั้นได้มีกลุ่มบุคคลที่เข้ามาเปิดให้บริการกันเป็นจำนวนมากซึ่งอาจส่งผลกระทบต่ออาชญากรรมทางเพศได้กับสังคม โดยการมีสื่อประเภทลามกอนาจารและมักพบว่ากลุ่มบุคคลที่เข้าไปเล่นส่วนใหญ่จะเป็นเยาวชน วัยรุ่น นักศึกษา กลุ่มออฟฟิศ แต่ที่เป็นห่วงและน่ากลัวจะเป็นกลุ่มเยาวชนเพราะหากมิได้รับการควบคุมสื่อจากรัฐและผู้ปกครองที่ดีจะทำให้เยาวชนกลุ่มนี้หมกมุ่นแต่เรื่องเพศทำให้เกิดปัญหาสังคมตามมา และอีกกลุ่มที่มักพบว่าเข้ามาเล่นเว็บแคมเป็นจำนวนมากคือกลุ่มนักศึกษาและกลุ่มวัยทำงาน ซึ่งปัจจุบันจากผู้เล่นขยับมาเป็นผู้โชว์ตลอดจนเป็นผู้ขายบริการทางเพศเสียเอง จะเห็นว่าปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาสังคมที่นับวันจะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นประมวลกฎหมายอาญามาตรา 287 เป็นบทบัญญัติความรับผิดชอบของผู้กระทำผิดกับโทษมีมากพอแล้วหรือกับปัญหาอาชญากรรมทางเพศที่รุนแรงมากขึ้นหรือรัฐเป็นตัวกำหนดความรับผิดชอบที่ยัง

หามาตรการความรับผิดชอบที่เพียงพอหรือไม่ ดังนั้นการกระทำผิดเกี่ยวกับการใช้โซเชียลมีเดียแม้ว่ารัฐจะมีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการดูแลและป้องกัน แต่ปัจจุบันเป็นการป้องกันได้ที่ปลายเหตุเนื่องจากบทบัญญัติความรับผิดชอบหรือโทษนั้นยังเป็นโทษสถานเบาทำให้ผู้เสียหายฟ้องไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย เมื่อรัฐให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปรับผิดชอบแล้วนั้นเป็นการปราบปรามได้เพียงบางส่วน ผู้ประกอบการเกี่ยวกับธุรกิจบนโลกอินเทอร์เน็ตประเภทสื่อลามกอนาจารบางรายเมื่อมีการถูกจับกุมดำเนินคดีก็กลับมากระทำผิดซ้ำอีก จากชื่อเว็บเดิมก็เปลี่ยนชื่อหน้าเว็บใหม่แต่ยังคงกระทำผิดเช่นเดิม เมื่อพบว่าการกระทำผิดเกี่ยวกับสื่อลามกในการใช้โซเชียลมีเดียเป็นการกระทำผิดที่มีธุรกิจทางเพศโดยการเปิดเว็บมาสเตอร์อยู่ที่ต่างประเทศแต่เมืองไทยกลับมีกลุ่มบุคคลแอบนำสื่อดังกล่าวมาเป็นการค้าทางเพศแล้วก็สามารถร้องขอให้ส่งตัวในฐานะผู้ร้ายข้ามแดนได้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 5

การใช้โซเชียลมีเดียบนอินเทอร์เน็ตในลักษณะแสดงอาการขี้ขลาดทางเพศหรือเสนอขายบริการตนเองโดยผู้ที่สนใจสามารถรับชมได้โดยการโอนเงินผ่านเข้าบัญชี หรือเป็นระบบการเติมเงินโทรศัพท์ออนไลน์เข้าบัญชีเพื่อแลกกับการถอดเสื้อผ้าโชว์สรีระร่างกายที่ละชั้น นั้นมิใช่ความสุขทางเพศแต่เป็นการหมกมุ่นมั่วสุมที่ทำให้เกิดอาชญากรรมทางเพศบนสังคมที่รัฐต้องเข้ามาแก้ไขจริงจังเพื่อลดปัญหาอาชญากรรมทางเพศที่จะเป็นผู้อาชญากรรมเสียเองหรือเป็นเหยื่อทางสังคม ส่วนมาตรการในการป้องกันการควบคุมสื่อลามกบนอินเทอร์เน็ตนั้นมีเพียงมาตรการความรับผิดชอบที่เป็นโทษสถานเบาทำให้ผู้กระทำผิดไม่เกรงกลัวต่อบทกฎหมายตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 287 ซึ่งเป็นตัวกำหนดโทษในการรับผิดชอบเท่านั้น หากการป้องกันสื่อลามกอนาจารยังไม่มีความมาตรการในการตรวจสอบป้องกันและแก้ไขรวมทั้งผู้ดูแลระบบเว็บมาสเตอร์ดังกล่าว

ข้อเสนอแนะ

จากการศึกษาเกี่ยวกับปัญหาธุรกิจการค้ามนุษย์บนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ศึกษากรณีการขายบริการทางเพศบนเว็บไซต์ สามารถแยกข้อเสนอแนะพร้อมกับแสดงความคิดเห็นออกเป็นหัวดังต่อไปนี้

1. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผู้กระทำผิด พฤติกรรมชอบโชว์อวัยวะเพศบนเว็บไซต์เดิมเป็นการโศกนระคนข้อความจนกลายเป็นวิวัฒนาการในการติดต่อสื่อสาร ซึ่งสังคมโลกใช้ในการติดต่อสื่อสารไม่ว่าจะเป็นการค้าทางเศรษฐกิจ ติดต่อโดยสัญญาณดาวเทียมผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตสำหรับการศึกษา ผู้ด้อยโอกาสทางเสียง เป็นต้น แต่กลุ่มบุคคลคลบบางกลุ่มนำมาใช้โดย

การเปิดบริการห้องสนทนาออนไลน์ซึ่งมีเว็บมาสเตอร์ส่วนใหญ่จะเป็นเว็บมาสเตอร์ของต่างประเทศ ซึ่งความรับผิดชอบของเจ้าของเว็บมาสเตอร์จะกล่าวในข้อเสนอแนะต่อไป ส่วนพฤติกรรมชอบโชว์อวัยวะทางเพศหรือสื่อลามกต่าง ๆ นั้นเป็นสัญญาณเตือนภัยว่าอาชญากรรมกำลังมีสถิติเพิ่มขึ้นจากการกระทำของผู้ชอบแสดงภาพลามกบนอินเทอร์เน็ตหรือกลุ่มบุคคลผู้ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมโดยไม่รู้ตัว ซึ่งผลกระทบเหล่านี้เป็นเหตุให้การแสดงภาพลามกต่าง ๆ นี้ต้องมีบทลงโทษกับผู้กระทำความผิดชอบโชว์หรือแสดงภาพเกี่ยวกับลามกบนเว็บแคม จากสื่อดังกล่าวอาจส่งผลให้กลุ่มเยาวชน นักศึกษา กลุ่มวัยทำงานที่ถูกมอมเมาด้วยเสพสื่อลามกต่าง ๆ นั้นเกิดพฤติกรรมที่น่าหวาดกลัวต่อสังคม

จากการสำรวจพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของกลุ่มบุคคลที่ชอบโชว์หรือแสดงเกี่ยวกับเพศบนพื้นที่อินเทอร์เน็ตบนเว็บแคมซึ่งมีการโชว์ร่างกายผ่านทางอินเทอร์เน็ต หรือเว็บแคมเป็นที่กำลังแพร่หลายอยู่ในขณะนี้พบว่า รูปแบบการเล่นเว็บแคมมีทั้งเป็นการเปลื้องผ้า สำเร็จความใคร่ให้อีกฝ่ายด้วยความสมัครใจ หรือมีการเรียกเก็บเงินในรูปแบบสมาชิกในการชม หรือเรียกว่าเซ็กซ์ เว็บแคมบางรายอาจมีการนัดเจอและมีเพศสัมพันธ์กันจริง และบางรายมีการขายบริการทางเพศโดยการแสดงภาพหรือสรีระร่างกายที่ไม่มีผ้าถุงห่มซึ่งการแก้ปัญหาในเรื่องนี้ ทั้งภาครัฐและผู้ปกครองต้องร่วมกันควบคุมดูแลอย่างจริงจัง

ปัจจุบันรัฐสามารถนำตัวผู้กระทำความผิดได้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 287 เพียงผู้ใช้บริการและเจ้าของกิจการร้านค้าเกี่ยวกับการบริการอินเทอร์เน็ตในการกระทำความผิดเกี่ยวกับประเภทสื่อลามกอนาจารนี้เท่านั้น แต่ยังไม่ได้หมายรวมถึงการกระทำความผิดในการเป็นสื่อในการเผยแพร่ภาพลามกของอินเทอร์เน็ตในรูปแบบเว็บแคมในฐานะเจ้าของมาสเตอร์ได้ ด้านตัวแทนจากทางภาครัฐหัวหน้ากลุ่มงานตรวจสอบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ในขณะที่ภาครัฐยังมีข้อจำกัดในความรับผิดชอบ การปิดกั้นเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมตามโครงการไอซีทีเข้าสู่ศิปเปอร์และไซเบอร์คลีน ถือว่าเป็นการลดปัญหาที่ปลายเหตุ แต่การสั่งปิดหน้าเว็บนั้นผู้ประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับสื่อลามกก็สามารถเปิดหน้าเว็บขึ้นมาใหม่ได้ หากพฤติกรรมของกลุ่มบุคคลที่ยึดอาชีพสื่อลามกและเสพติดกับสื่อดังกล่าวยังขาดจริยธรรมกับตัวเองและสังคม ดังนั้นผู้ศึกษาในครั้งนี้นี้มีความเห็นว่ารัฐและหน่วยงานของรัฐควรเข้ามามีบทบาทสร้างกลุ่มบุคคลนี้ให้มีกิจกรรมหรือมีแนวทางเปิดธุรกิจบนโลกไซเบอร์ที่น่าสนับสนุนและไม่ก่อปัญหาให้สังคมต้องรับกับอาชญากรรมที่เขาสร้างโดยไม่รู้ตัว

2. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการตีความกฎหมาย ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 287 ต้องได้รับการปรับโทษทั้งจำและปรับให้มีมาตรการที่ร้ายแรงเพิ่มขึ้นเป็น 10 เท่า เพื่อให้กลุ่มที่ชอบโชว์

อวัยวะเพศบนเว็บแคมหรือสื่อต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการแสดงภาพลามกเกิดการเกรงกลัวต่อตัวบทกฎหมาย และควรมีกฎมนุชกตัวอย่างที่ได้รับโทษออกมาทางสื่อทุกสื่อเพื่อแสดงให้เห็นว่าตัวบทกฎหมายที่กลุ่มบุคคลในการแสดงภาพลามกอนาจารนี้เป็นที่น่ากลัวต่อผู้ที่คิดจะกระทำผิด รวมถึงห้องสนทนาบางห้องก็จะมีการใช้วลามกอนาจารของผู้ที่เข้ามาใช้บริการผ่านกล้องเว็บแคม ไม่ว่าจะเป็นการเปิดหนังโป๊ให้ดู การโชว์แก้ผ้า เดินท่าทางยั่วยวน แสดงการร่วมเพศของคู่หนุ่มสาว การสำเร็จความใคร่ด้วยตนเอง รวมไปถึงการร่วมเพศแบบเช็กซ์หมู่ ซึ่งมีแต่ผู้ใช้บริการที่สมัครเป็นสมาชิกนับแสนราย เป็นการนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้ในทางที่ผิด ซึ่งรัฐควรมีกิจกรรมเกี่ยวกับโลกไซเบอร์บนเว็บแคมที่น่าสนใจในการเข้าร่วมทำกิจกรรมเพื่อเจาะเจอเพื่อนใหม่หรือการได้รับรางวัลต่าง ๆ จากการเข้าร่วมกิจกรรมบนเว็บแคมดังนั้น ควรประสานให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เข้ามาตรวจสอบหาต้นตอของเซิร์ฟเวอร์ เพื่อติดตามจับกุมมาดำเนินคดี พร้อมทั้งปิดหรือบล็อกโปรแกรมเกี่ยวกับการแสดงภาพลามกบนเว็บแคมโดยเร็วที่สุด

การกระทำนอกเหนือกฎระเบียบของสังคมโดยใช้อำนาจของรัฐเข้ามาบีบบทบาทในการแก้ไขให้ความรับผิดชอบของผู้ประกอบการ โชว์ลามกบนเว็บแคมได้รู้ถึงโทษที่รุนแรง และเอาจริงกับกฎหมายทำให้ผู้ประกอบการธุรกิจดังกล่าวเกรงกลัวกำหนดหมายมากขึ้น และรัฐในฐานะองค์กรดูแลควบคุมความสงบเรียบร้อย ความผาสุกของประชาชนต้องเข้ามาควบคุมดูแล ซึ่งการแสดงภาพลามกที่โป๊เปลือยบนเว็บแคมนั้นถูกสร้าง ผลิตภัณฑ์ และปฏิบัติไปในแนวก่อให้เกิดอาชญากรรมทางสังคม รัฐควรนำเสนอข่าวผ่านสื่อทั้งโทรทัศน์ วิทยุ และข่าวหนังสือพิมพ์ เพื่อเป็นประเด็นในการคิดและแก้ไขซึ่งนำมาซึ่งแนวทางและรูปแบบต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้แก้ไขปัญหาดังกล่าว เช่น รัฐควรมอบอำนาจให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่องและจริงจัง สร้างบุคลากรในการเรียนรู้เกี่ยวกับระบบอินเทอร์เน็ตให้ทันกับกลุ่มธุรกิจที่แอบแฝงมากับการแสดงภาพลามกบนเว็บแคม และสามารถเป็นผู้ตัดระบบสื่อลามกต่าง ๆ ได้โดยไม่ติดกับอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติการ และรัฐต้องมอบสิทธิอำนาจในการจับกุมดำเนินคดีและรับควรมีมาตรการในการป้องกันเพื่อที่จะประสานการทำงานได้สะดวกรวดเร็ว พร้อมกับรัฐต้องเร่งแก้ไขโทษของผู้ประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับการแสดงโชว์ภาพลามกให้เป็นโทษร้ายแรง เพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมให้เหลือน้อยหรือหมดไปเลยจากสังคมไทย

จากความคิดเห็นของผู้ศึกษา มีความเห็นว่ารัฐต้องรีบเข้ามาแก้ไขเพราะเว็บการแสดงภาพลามกเหล่านี้มิใช่เงาแต่เป็นการสะท้อนสังคมไทยให้โลกรู้ว่ามาตรการของไทยรัฐนั้นขาดความควบคุมดูแลโดยถ้อยถวนรอบคอบ และในส่วนของ การตีความกฎหมายก็ต้องเป็นไปตามแนวทางที่

กฎหมายวางไว้เพื่อการตีความกฎหมายจะได้เป็นไปแนวทางเดียวกัน และประเทศไทยยังเป็นผู้เสพสื่อลามกอนาจารในการแสดงภาพลามกโชว์บนเว็บแคมลำดับต้น ๆ ของโลก ซึ่งชี้ให้เห็นว่าผู้ประกอบการนั้นไม่เกรงกลัวต่อบทกฎหมายหรือโทษทางอาญาที่ต้องรับผิดชอบนั้นน้อยเกินไป

3. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการป้องกันและควบคุมธุรกิจสื่อลามกบนเว็บแคม พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 มีผลในควบคุมดูแลผู้เข้ามาใช้พื้นที่อินเทอร์เน็ตอย่างเว็บแคม ซึ่งมีการแสดงถึงลักษณะทางเพศในการข่มขู่จนถึงการร่วมเพศกันมากในปัจจุบัน และเป็นพื้นที่ในการตอบสนองความต้องการทางเพศเกี่ยวกับสื่อลามกที่สะดวกมากยิ่งขึ้น และการเผยแพร่ภาพลามกของกลุ่มบุคคลที่เข้าไปใช้บริการไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 287 ได้บัญญัติความรับผิดมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี ซึ่งไม่เข้มงวดเช่นสิงคโปร์อันเป็นกฎหมายเซ็นเซอร์ การจำกัดเสรีภาพการใช้หรือให้บริการอินเทอร์เน็ตไม่เหมาะสมกับประเทศไทยซึ่งต้องมีความรับผิดชอบเมื่อมีการกระทำความผิดขึ้น โดยการสืบหาตัวผู้กระทำความผิดและนำตัวมาลงโทษ โดยรัฐต้องยื่นมือช่วยในการหาตัวผู้กระทำความผิดในการแสดงภาพลามกโชว์อยู่บนอินเทอร์เน็ตขณะนี้

รัฐควรมีมาตรการในการป้องกันและแก้ไขโดยปลูกฝังค่านิยมที่เหมาะสมและถูกต้องให้กับสังคมไทยโดยเฉพาะเยาวชนไทยซึ่งเป็นรากหญ้าสำคัญในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีกฎระเบียบสังคมได้เป็นอย่างดี การเสริมสร้างกระบวนการความเข้มแข็งให้กับมาตรการทางกฎหมายและมาตรการในการปราบปราม เป็นอีกกระบวนการหนึ่งที่มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนในการแก้ไขปัญหาสื่อลามกอนาจารในสังคมไทย โทษบังคับทางอาญาที่มีผลใช้บังคับกับกรณีของสื่อลามกอนาจารตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 287 นั้นมีบทกำหนดโทษที่น้อยเกินไปไม่สามารถทำให้ผู้กระทำความผิดเกิดความเกรงกลัวในการกระทำความผิด ดังนั้น การพิจารณาเพิ่มอัตราโทษตามกฎหมายเป็นสิ่งที่จำเป็นที่รัฐต้องทำอย่างแก้ไขปัญหอย่างจริงจังและเร่งด่วน มาตรการป้องกันและควบคุมธุรกิจสื่อลามกบนเว็บแคม รัฐต้องเอาจริงเอาจังกับกระบวนการในการบังคับใช้กฎหมาย เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องเพิ่มความดูแลเอาใจใส่อย่างจริงจังและต่อเนื่องในการปราบปรามผู้กระทำความผิด ซึ่งจะช่วยให้สื่อลามกอนาจารในสังคมไทยมีจำนวนลดลงได้มากขึ้นหากหน่วยงานของรัฐเข้ามาตรวจสอบอย่างเข้มงวด

การแก้ไขปัญหาสื่อลามกอนาจารในสังคมไทย ต้องคำนึงถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรม อีกทั้งความแตกต่างทางสภาพสังคมประกอบด้วย นั่นคือ การแก้ไขปัญหาสื่อลามกอนาจารให้กับเด็กในเมือง เด็กในชนบท เด็กในระบบการศึกษา เด็กนอกระบบการศึกษา เด็กเร่ร่อน หรือเด็กจรจัด รวมไปถึงนักศึกษาและคนกลุ่มวัยทำงาน เป็นต้น แนวทางในการแก้ไขปัญหาของกลุ่มเป้าหมายแต่

ละกลุ่มจะมีวิธีที่แตกต่าง ดังนั้นในกระบวนการการแก้ไขปัญหาคือให้สังคมทำความเข้าใจกับสังคมแต่ละสังคมอย่างแท้จริง โดยอาจจะเริ่มต้นจากการสอดแทรกเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับผลร้ายของสื่อลามกอนาจารเข้าไปในหลักสูตร เป็นต้น การศึกษาทำความเข้าใจนี้เองจะช่วยให้กระบวนการในการแก้ไขปัญหาคิดขึ้นสอดคล้องกับสภาพสังคมแต่ละกลุ่มได้อย่างแท้จริง การสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสังคม ต้องให้ความสำคัญกับกระบวนการในการสร้างความเข้าใจร่วมกันของสังคมถึงนิยามของสื่อลามกอนาจาร การเข้าใจว่าอะไรเป็นเครื่องชี้วัดระดับลามกอนาจาร เพราะในปัจจุบันนี้ ถ้าให้ชี้ว่าภาพใดเป็นลามกอนาจารบางภาพอาจจะไม่ใช่ภาพลามกอนาจารในมุมมองของกฎหมาย แต่ว่าภาพนั้นอาจส่งผลกระทบต่อสังคมไทย แต่ว่าสื่อเหล่านี้กลับปรากฏตัวอย่างแพร่หลายบนเว็บไซต์ทั่วไป และที่สำคัญภาพนั้นกลับไม่ใช่สื่อลามกอนาจารที่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย อีกทั้ง การสร้างเครือข่ายนักศึกษา การสร้างกลุ่มพลังเครือข่ายของนักศึกษาเพื่อเป็นหน่วยเสริมในการลงพื้นที่เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับสังคมไทยในเรื่องผลร้ายของสื่อลามกอนาจาร นับเป็นอีกทางหนึ่งในการเข้าไปสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสังคมไทยได้อย่างแท้จริง

4. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบทลงโทษ อินเทอร์เน็ต เป็นสื่อที่สามารถเข้าถึงข้อมูล ภาพลามกอนาจาร สาเหตุที่ทำให้การแสดงภาพลามกบนอินเทอร์เน็ตเป็นที่นิยมมีกลุ่มบุคคลเข้าไปบริโภคเป็นจำนวนมาก เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการบริโภคน้อยกว่าเมื่อที่ต้องหาซื้อตามร้านค้า เช่น หนังสือโป๊ การ์ตูนลามก หนังสือเรอเอ็กซ์ อีกทั้งสามารถบริโภคได้โดยไม่ต้องอายุใครเพราะกระทำไปโดยส่วนตัว ซึ่งในโลกอินเทอร์เน็ตมีความน่าสนใจในการดึงดูดโดยการที่กลุ่มบุคคลเข้าไปใช้บริการได้ง่าย เช่น การโหลดหนัง โหลดการ์ตูน โหลดภาพลามก สามารถชมการร่วมเพศผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ โดยใช้แคมฟร็อก บางเว็บยังมีการเปิดห้องสนทนาเพื่อให้นักที่อยู่ภายในห้องสามารถร่วมชมเป็นกลุ่ม ๆ ผู้ที่อยู่ในห้องสนทนาสามารถแสดงความอนาจารของตนเองได้ จึงทำให้ผู้ที่ร่วมชมมีความสุข สนุกสนาน เพลิดเพลิน และตอบสนองความต้องการทางอารมณ์ของตนเอง

เนื่องจากที่ผ่านมาตามกฎหมายอาญามาตรา 287 ผู้กระทำความผิดจะมีโทษจำคุก 3 ปี ปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ แต่เมื่อศาลตัดสินโทษปรับแล้ว โทษจำคุกมักให้รอลงอาญา ดังนั้นกรณีศาลมีคำพิพากษาลงโทษจำคุกจะขอให้งดโทษรอลงอาญา เพื่อให้ผู้กระทำความผิดเกิดความเกรงกลัวกฎหมายมากขึ้น รวมทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่จะต้องรับผิดชอบต่อคดีการจำหน่ายสื่อลามก ผลิตสื่อลามกหรือการให้บริการสื่อลามกอนาจารในท้องที่หากหน่วยเฉพาะกิจของรัฐได้รับแจ้งเบาะแสและเข้าไปดำเนินการจับกุมสื่อลามกได้ก่อนท้องที่ เจ้าหน้าที่ท้องที่นั้นจะต้องรับผิดชอบเพราะที่ผ่านมามีบางท้องที่เจ้าหน้าที่มีส่วนรู้เห็นและมีผลประโยชน์ร่วมกับผู้ค้าทำให้กลไกของกระบวนการในการจัดการปัญหานี้เป็นไปด้วยความยากลำบาก เพราะฉะนั้นใน 3

ช่องทางดังกล่าวข้างต้น จะทำให้กระบวนการและกลไกในการดำเนินการจับกุมวีซีดี สิ่งพิมพ์ หรือสถานบริการลามกทั้งหลาย ได้รับการสอดส่องดูแลจากประชาชนเป็นหลักมากกว่าเจ้าหน้าที่ นอกจากนี้เว็บไซต์ลามกอนาจารที่มีอยู่ประมาณ 800,000 เว็บไซต์ ทางศูนย์เฉพาะกิจฯ จะดำเนินการในการบังคับใช้กฎหมายอาญาตามมาตรา 287 อย่างเคร่งครัดกับผู้จดทะเบียนเว็บไซต์ ทุกรายที่มีการร้องทุกข์ และมีการตรวจสอบพบว่าการเผยแพร่หรือให้บริการสื่อลามกอนาจารจริงต้องมีการดำเนินการตามกฎหมายเหมือนกับเจ้าของเว็บไซต์นั้นเป็นผู้ผลิต ผู้จำหน่าย เว็บไซต์ลามกหรือสิ่งพิมพ์ลามก โดยหลักการคือเมื่อประชาชนแจ้งเว็บไซต์ใดเป็นเว็บไซต์ลามกจะมีร้อยเวรและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์เฉพาะกิจฯ คอยตรวจสอบว่าเป็นเว็บไซต์ลามกอนาจารจริงหรือไม่ ถ้าจริงจะส่งเว็บไซต์ดังกล่าวไปที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อให้ดำเนินการตามขั้นตอนของกระทรวงจากนั้นศูนย์เฉพาะกิจฯจะส่ง E-mail address ไปยังผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) เจ้าของเซิร์ฟเวอร์และเว็บไซต์นั้นโดยภายใน 3 วันผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) และเจ้าของเซิร์ฟเวอร์ จะต้องปลดเว็บไซต์ลามกนั้นออกจากISPและเซิร์ฟเวอร์ ถ้าหากไม่ดำเนินการตามที่แจ้งภายใน 3 วัน ศูนย์เฉพาะกิจฯจะดำเนินการกับ ISPและเจ้าของเซิร์ฟเวอร์ตามกฎหมายอาญามาตรา 287 ถือว่าเป็นผู้ร่วมและสมคบในการเผยแพร่สิ่งลามกอนาจาร รวมทั้งจะดำเนินการใช้อำนาจยึดอายัดของกลางเซิร์ฟเวอร์และ ISP ไว้เป็นหลักฐานในการดำเนินคดีจนกว่าคดีจะสิ้นสุด (ประมวลข่าวธรรมเนียม, ออนไลน์, 2554)

จะเห็นว่าการโชว์ภาพลามกโดยการแสดงภาพการร่วมเพศไม่ว่าจะเป็นการโชว์อวัยวะร่างกายที่ไม่มีเสื้อผ้าปกคลุมหรือการโชว์การแสดงภาพขณะร่วมเพศทั้งที่เต็มใจหรือใช้กำลังบังคับขู่เข็ญ เป็นต้น การแสดงหรือเผยแพร่ภาพลักษณะดังกล่าวถือเป็นการกระทำความผิดโดยมีผลตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 287 แต่โทษดังกล่าวยังไม่เพียงพอที่จะทำให้บุคคลที่เป็นเจ้าของเว็บมาสเตอร์หรือผู้เล่นเกรงกลัวต่อโทษดังกล่าวเพราะมีโทษปรับน้อย และโทษจำคุกก็ยังสามารถรอลงอาญาได้อีก ส่วนโทษของพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 จำคุกไม่เกินหกเดือน ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ยังเป็นการลงโทษที่มีทั้งโทษจำคุกและโทษปรับสถานเบาทำให้กลุ่มบุคคลที่กระทำความผิดนั้นไม่เกรงกลัวต่อบทลงโทษและยังคงกระทำความผิดซ้ำอีกเพราะบทลงโทษยังเป็นบทลงโทษสถานเบา